
Fundur stjórnar foreldrafélags Naustaskóla haldinn 5.október 2022. 

Mættar: Anna Lilja, Anna Sóley, Elísa, Fanney, Kristín, Rósa og Thelma. Fjarverandi Heiða, Ingibjörg og 

Sigurveig. 

1. Rósa kynnti skólaráðsfund sem haldin var fyrr um daginn.  

a. Almenn ánægja með hópefli sem var í haust. Skólastjórnendur munu skila stjórn 

samantekt. 

b. Fulltrúar frá Heimili og skóla óskuðu eftir samstarfi til að efla foreldrastarf innan 

skóla. Talað um að hafa fund með skólastjórnendum, stjórn foreldrafélags og 

fulltrúum frá Heimili og skóla.  

c. Jákvæður agi, hugmyndafræði skólans. Þörf á kennaranámskeiði. Einnig kom 

hugmynd að bjóða foreldrum á kynningarfund varðandi hugmyndafræðina.  

d. Rædd hugmynd að endurvekja söngsal. 

e. Rædd hugmynd að bjóða 1.-5.bekk upp á danskennslu sem hluti af hópefli. 

2. Nýtt framboð í stjórn, Anna Sóley Cabrera sem á barn í 2. bekk. 

3. Fulltrúar stjórnar í SAMTAKA verða Elísa og Kristín í vetur. 

4. Anna Lilja og Fanney munu sjá að mestu um facebook síðu foreldrafélags. Markmið að síðan 

sé virk. 

5. 10.bekkjarfjáröflun rædd. Búið að halda einn fund með foreldrum og nemendum varðandi 

skipulag á fjáröflun í vetur.  

6. Búið að senda út innheimtu gjalda. Nú þegar hafa skilað sér 136 af 247 greiðslum 

7. Fjárhagsáætlun 2022-2023 rædd. 

8. Bekkjarkvöld. Hugmyndir að skipulagi ræddar. 

9. Verkefni fyrir næsta fund a) fá leyfi skólastjórnenda til að kaupa pride fána b)koma 

skilaboðum til skólastjórnenda um jákvæð viðbrögð við sameiginlegum fundi.l 

Næsti fundur verður haldin miðvikudaginn 2.nóvember 

Fundi slitið 21.20. 


